



บทเทศน์วันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
17 มีนาคม 2013

บทอ่านออสย 43: 16-21 ; ฟป 3: 8-14 ; ยน 8: 1-11

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 583

จุดเน้น ทุกสิ่งถูกทำให้ใหม่ อาศัยพระเมตตาของพระเจ้าที่แสดงต่อเรา อาศัยพระเยซูคริสตเจ้า

มีหลายครั้งในชีวิตที่เราแต่ละคนต้องการการเริ่มต้นใหม่ เราจำได้ว่าวิถีทางเดิมๆ ทำให้เราเจ็บ หรือทำให้เราไม่สามารถเป็นอย่างที่เราปรารถนาจะเป็น เราต้องการการเริ่มต้นใหม่ วิธีคิดใหม่ ทำใหม่ และเจริญชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ เช่นนี้เรียกร่องการเปลี่ยนแปลงสวนตัวลึกซึ้ง

นอกเหนือจากกิจปฏิบัติใหม่เทศกาลมหาพรต กล่าวคือ การภาวนา การอดอาหาร และการทำบุญให้ทาน มหาพรตยังเป็นเวลาให้เราฟื้นฟูชีวิตจิต เป็นเวลาทำใหม่ในพระเจ้า หากเรากำลังทำใหม่ เราต้องตั้งใจเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีปฏิบัติ และวิธีดำเนินชีวิต งานทุกอย่างในเทศกาลมหาพรตต้อง**หลังไหลจาก** และ**นำไปสู่**การเปลี่ยนแปลง เพื่อเราจะเป็นคนใหม่

บทอ่านจากพระคัมภีร์ในเทศกาลมหาพรต นำเราให้พบทางเปลี่ยนแปลง บทอ่านวันนี้สอนเรา เช่น ประกาศกอิสยาห์สอนว่า พระเจ้าเรียกเราตั้งเราเป็นประชากรของพระองค์ พยานภาพของพระเจ้าที่ทรงทำลายชีวิตบรรดาศัตรูของชาวอิสราเอล ให้พบกับความขาดแคลนและความตาย พระเจ้าจะนำชีวิตและความศักดิ์สิทธิ์มายังที่มีบาปและความตาย พระเจ้าทรงต้องการให้เรารู้จักพระเมตตา ช่วยนำพาเราสู่ชีวิตใหม่ เราต้องปรารถนาจะได้รับ ต้องเชื่อศรัทธาและมุ่งมั่น

พระเยซูเจ้าทรงกล้าแสดงพลังแห่งพระเมตตาต่อหญิงที่ถูกจับขณะล่วงประเวณี และต้องรับโทษถึงตาย พระเมตตาอยู่เหนือความยุติธรรม อารมณ์ของประชาชนต้องอยู่ใต้กฎหมาย พระเมตตาอาศัยพระเยซูเจ้าทรงเรียกและยอมให้หญิงคนนี้เปลี่ยนแปลง และเริ่มต้นชีวิตใหม่ อาศัยพระเยซูเจ้า พระเมตตาเรียกบรรดาผู้กำลังประณามสตรี ให้เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ

เราจะไม่ได้รับประโยชน์ฝ่ายจิตในมหาพรต หากเราแต่ละคนไม่กลายเป็น**คนใหม่** ประการแรก เราต้อง**ปรารถนาจะเป็นคนใหม่** ประการที่สอง เราต้อง**ตั้งใจเปลี่ยนแปลง** ประการที่สาม เราต้อง**เปิดใจ**อาศัยพระวาจาของพระเจ้าและพระจิต เพื่อเราจะรู้วิธีเปลี่ยน ประการที่สี่ เราต้อง**เปลี่ยนแบบจิตใจ หัวใจ และชีวิต**ให้เหมือนของพระเยซูเจ้า และสุดท้าย เราต้อง**สามารถเห็นคุณค่าและผลสุดท้าย**ของเอกภาพกับพระคริสตเจ้า นี่เป็นพลังที่สามารถทำให้เราเป็นสิ่งสร้างใหม่ในพระเจ้า

เรามีตัวอย่างของพลังเปลี่ยนแปลงนี้ในชีวิตของนักบุญเปาโล บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฟิลิปปีวันนี้ จากชายคนหนึ่งผู้กลายเป็นคนใหม่ในพระคริสตเจ้า อาศัยพลังพระวาจาของพระเจ้า นักบุญเปาโลได้เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีดำเนินชีวิตอย่างสิ้นเชิง ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งไร้ค่าเมื่อเปรียบกับการรู้จักพระคริสตเจ้า และเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าและไม้กางเขน **เดี๋ยวนี้** เพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าในการกลับคืนชีพและชีวิต เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต จากชีวิตเดิมๆ ตามแบบนักบุญเปาโล ท่านเป็นแบบอย่างแก่เรา เราต้องไตร่ตรองคำสอนของท่าน และปรับชีวิตของเรา

ถ้าเราเป็นคนใหม่ ถ้าเราเริ่มชีวิตใหม่ในพระเจ้า เราทำได้ อาศัยพระเมตตาของพระเจ้าที่แสดงแก่เราอาศัยพระเยซูเจ้า เทศกาลมหาพรต ขอให้เราเป็นคริสตชนที่ดี อาศัยพระพรจากพระเยซูเจ้า จนบรรลุถึงปัสกาวันรุ่ง

พระสังฆราชวีระ อภรณ์รัตน์ แปล

จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,
(มกราคม – มีนาคม 2013), หน้า 101-102.